

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่า หลังนักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงนี้

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาอ่อนค่าอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนยังหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงนี้ จากความกังวลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ และขาดปัจจัยเชิงบวกเข้ามาสนับสนุนความต้องการเสี่ยง

*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.00 และแนวต้านที่ 34.90

*คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) จะประกาศมติการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ 24 คนจาก 25 คนที่รอยเตอร์สำรวจความเห็น คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5%

*ดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับตะกร้า 6 สกุลเงินในวันอังคาร ขณะที่จุดสนใจของตลาดเปลี่ยนไปที่แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในเดือนธ.ค.

*สัญญาอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นบ่งชี้ว่า ขณะนี้มีโอกาสเพียง 15% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า และมีโอกาสมากกว่า 55% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.

*ดอลลาร์/เยนแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากข่าวที่ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) กำลังพิจารณาขั้นตอนในการผ่อนคลายนโยบายการเงินลงไป

*หนังสือพิมพ์นิกเกอิ รายงานว่า บีโอเจวางแผนจะทำให้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ กลายเป็นแกนกลางของการผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคต และให้สัญญาว่าจะพิจารณาเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยลงไป

*แต่ดอลลาร์/เยนได้รับแรงกดดันเข้ามาบ้าง จากคำสั่งซื้อเยนในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ขณะที่ตลาดหุ้นตึงลงอย่างรุนแรง โดยดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐตึงลง 1.4% เมื่อวานนี้

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4.16 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.63 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุคงเหลือเกิน 1 ปีขึ้นไปซื้อสุทธิ 348.19 ล้านบาท

*09.02 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.975/995 จาก 34.895 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.212/244 จาก 39.26 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.04/05 จาก 102.53 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1217/18 จาก 1.1217 เมื่อวาน

"เข้านี้บาทกลับมาอ่อนค่าอีก ช่วงนี้ sentiment สินทรัพย์เสี่ยงไม่ค่อยดีเท่าไรร์ ก่อนข้างผันผวน หุ่นต่างประเทศก็กลับลงมา บ้านเราคงต้องลุ้นเรื่อง flows ว่าจะเป็นอย่างไง" ดีลเลอร์ กล่าว ส่วนการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง.วันนี้ เขา คาดว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินบาท เนื่องจากคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้